

กยท.เร่งปรับตัวสู่ธุรกิจ



ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภารกิจที่สำคัญของ กยท.อีกประการคือการดำเนินธุรกิจเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเอง และบางส่วนนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

ทั้งนี้ในปัจจุบันรายได้หลักของ กยท. มาจากค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บจากผู้ส่งออกยางพารา ตามอัตราที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอกับรายจ่าย จึงจำเป็นต้องหารายได้เพิ่มเติม “กยท. เป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสร้างรายได้ต่อแผ่นดิน” ดร.ธีรัชกล่าว

และทรัพยากรที่ กยท. มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสวนยางพารา โรงงานแปรรูปยางพารา ตลาดซื้อขายยางพารา ตลอดจนงานด้านวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้นั้น มีศักยภาพที่จะดำเนินธุรกิจได้แต่จะต้องนำมาคิดในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น ขณะที่คิดค่าบริการที่ต่ำกว่าเอกชน เพื่อให้ได้ประโยชน์ 2

ทางคือ เกษตรกรได้ใช้ของดีมีคุณภาพมาตรฐาน ราคาถูก ในขณะที่ กยท. ก็มีรายได้เลี้ยงตัวเอง

แต่ทั้งนี้จะไม่มุ่งหวังผลกำไรมากนัก และไม่เป็นคู่แข่งกับภาคเอกชน แต่จะบูรณาการร่วมทำงานด้วยกัน พร้อมถ่วงดุลให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม กยท. สามารถเลี้ยงตัวเอง เกษตรกรไม่ถูกเอาเปรียบ ภาคเอกชนสามารถอยู่ได้เช่นเดียวกัน

สำหรับการดำเนินธุรกิจของ กยท. นั้น เป็น 1 ใน 4 นโยบายบันได 4 ขั้นที่จะใช้ขับเคลื่อน กยท. ประกอบด้วย 1.การปรับปรุงองค์กร 2. การบริหารยางพาราครบวงจร 3. การต่อยอด ปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาองค์ความรู้สู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรที่แข็งแกร่ง และ 4. คือความยั่งยืน โดย กยท. จะต้องเป็นองค์กรกลางในการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการเกี่ยวกับยางพาราอย่างยั่งยืน.



☒ ต้อนรับนักธุรกิจ... วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากเมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมการะผู้ว่าการฯ เข้ารับฟัง
ข้อมูลการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา

ที่มา เดลินิวส์ 23 มิ.ย. 59 น. 7

เกษตรวันนี้ ประจำวันพฤหัสบดี
 ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559.....○ นายสุชาติ
 เจริญทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
 สุโขทัย มอบหมายให้ นายเอื้ออารี วงษ์ยอด
 หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอเมือง ร่วมงานวัน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางการเกษตร
 เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ
 ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 การผลิตสินค้าเกษตร ณ หมู่ 1
 ต.วังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย
 โดยมี นายวิเชียร อนุสาขานา
 นันท์ นายอำเภอเมือง
 สุโขทัย เป็นประธาน
 ร่วมส่วนราชการ
 กระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 15



หน่วยงาน.....○ **กลุ่มสารสนเทศการเกษตร**
 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทร
 สงคราม จัดเวทีประชุมเพื่อติดตามผลการ
 ดำเนินงานและให้กลุ่มสมุนไพรมบ้านสวน
 บางคนที่นำเสนอผลงาน กิจกรรมรวมกลุ่มและ
 การสร้างเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาการ
 เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่

บ้าน หมู่ 9 ตำบลบางคนที่ อำเภอบางคนที่
 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายโชติวิญญ์ เลือ
 เล็ก ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสมุทรสงคราม นาง
 ชญานุช วิมลประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน นางอร
 วรรณ เต็มเปี่ยม ประธานกลุ่มสมุนไพรมบ้าน
 สวนบางคนที่ และสมาชิกกลุ่มเข้าร่วม
 ประชุม.....○ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตรที่ 5
 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่
 กลุ่มยุทธศาสตร์และ
 สารสนเทศ สำนักงาน
 เกษตรจังหวัดสตูล
 ติดตามผลการดำเนิน
 งานโครงการเพิ่ม
 ประสิทธิภาพการผลิต

ยางพาราครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้
 จำนวน 4 ศูนย์ฯ ประกอบด้วย ศูนย์เพิ่ม
 ประสิทธิภาพการผลิตยางพาราอำเภอทุ่งหว้า
 อำเภอท่าแพ อำเภอเมืองสตูล และอำเภอ
 ควนโดน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม
 โครงการและการขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่.....○

“คิด ทางไทย”

หนุนเครือข่ายชุมชนสหกรณ์เดินหน้านำร่อง ‘Pilot Project’ แก้ปัญหาทางพาราตกต่ำ

ผู้ว่าฯ ระยองหนุนเครือข่ายชุมชนสหกรณ์ระยองเดินหน้านำร่อง (Pilot Project) แก้ปัญหาทางพาราตกต่ำร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท เอกชนซื้อขายยางโดยตรงกับเกษตรกร ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การซื้อขายยางไทยโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมจับมือ เดินหน้าเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขาย น้ำยาง ระหว่าง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาคีเคอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “TRUBB” กับชุมชนสหกรณ์ระยอง จำกัด หรือ



“สหจ.ระยอง” และเครือข่ายที่โรงแรมโกลเด้นซิตี ระยอง โดยมี นายวรเทพ วงศ์สุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาคีเคอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กับนายเฉลิม จิมพู ประธานกรรมการ ชุมชนสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด เป็นผู้ลงนาม ในการลงนาม ครั้งนี้มีนายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ตลอดจนเครือข่ายสหกรณ์ จังหวัดระยอง ร่วมจับมือเดินหน้าเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายน้ำยางครั้งนี้ ถือเป็นโครงการนำร่องครั้งแรกที่เกษตรกรกับโรงงานซื้อขายกันโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางพาราตกต่ำที่ยั่งยืนของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรชาวสวนยางขายยางในราคาที่เป็นธรรม และการหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (DRC) ให้ตรงกับความเป็นจริง รวมทั้งเพื่อเป็นการรวมตัวเกษตรกรในการสร้างอำนาจต่อรองผู้ซื้อและผู้ขาย ในปริมาณน้ำยางและราคาที่เป็นธรรมกันทั้งสองฝ่าย และเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ในระบบตลาดล่วงหน้าของตลาดโลกและราคาที่เป็นไปตามกลไกของตลาดโลก

ชาวเพชรบูรณ์ค้านผูกโรงผลิตยางพารา

เพชรบูรณ์ : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนชาวตำบลบ้านกลาง อ.หล่มสัก นำโดยนายโร ลิงห์เส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และนางนิราพรรณ อุดศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 ต.บ้านกลาง เข้าพบนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีราษฎรตำบลบ้านกลางคัดค้านการยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราของบริษัทศรีตรัง แอโรอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริเวณหมู่ที่ 13 ต.บ้านกลาง เพื่อทวงถามความคืบหน้าเกี่ยวกับเอกสารคำร้องคัดค้านการสร้างโรงงานยางพารา ในพื้นที่หมู่ 13 สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีกลุ่มชาวบ้านได้มาร้องเรียนการก่อสร้างโรงงานผลิตยาง

พารา และยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมานายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ พร้อมนายไกรสร กองฉลาด รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ พ.ท.ณัฐทิสมเส ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 28 นางไพรินทร์ กันทะวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นกับราษฎรตำบลบ้านกลาง ประมาณ 400 คน ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายโร ลิงห์เส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน ได้ชี้แจงเรื่องความไม่โปร่งใสของการขออนุญาต การขอ

สร้างโรงงานยางพาราของบริษัทศรีตรัง โดยที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจและไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว จึงได้ส่งเอกสารร้องเรียน และคัดค้านมาให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รับทราบ ด้านนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า มีความเห็นใจชาวบ้านตำบลบ้านกลางในเรื่องของมลภาวะหรือผลกระทบที่ตามมา ซึ่งในวันนี้จะรับฟังปัญหาและจะดำเนินการส่งเอกสารในการคัดค้านทั้งหมดจากประชาชน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและระเบียบการ ซึ่งชาวบ้านได้แสดงความพึงพอใจและแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา

จับชุดใหญ่ผู้ฆ่านางเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท

ช่วยค่าปัจจัยการผลิตไร่ละพันบาท-พักหนี้ 2 ปี พร้อมลดดอกเบี้ย

● รัฐจัด 4 มาตรการช่วยเหลือชาวนา รวมวงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท ช่วยค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ 1 พันบาท ไร่ละไม่เกิน 10 ไร่ พร้อมพักหนี้ให้ลูกค้า ธ.ก.ส.เป็น เวลา 2 ปี ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ชาวนาจ่ายเฉพาะส่วนเกิน 3% เร่งตีวงเพิ่มเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ จัดประกันภัยนาข้าวให้ทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ 1.5 ล้านไร่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน เห็นชอบ 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรฤดูกาลผลิตรอบใหม่ ประกอบด้วย 1.มาตรการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไร่ละไม่เกิน 10 ไร่ ใช้วงเงินงบประมาณรวม 3.7 หมื่นล้านบาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำรองจ่ายและรัฐบาลตั้งงบประมาณทยอยชดเชยให้ตั้งแต่ปี 2561 คาดว่ามีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์กว่า 3.7 ล้านราย

2.มาตรการพักชำระหนี้ให้ชาวนาที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.เป็นระยะเวลา 2 ปี และลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ชาวนาในอัตรา 3% โดยชาวนาจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยที่เกินกว่าอัตรา 3% โดยรัฐบาลและธ.ก.ส.จะช่วยชดเชยดอกเบี้ยที่ลดให้ชาวนา ซึ่งงบประมาณในการชดเชยดอกเบี้ยปีละ 2,700 ล้านบาท รวมวงเงินในการชดเชยดอกเบี้ย 5,700 ล้านบาท 3.มาตรการในการอบรมและพัฒนาชาวนาทั่วประเทศ 300,000 ราย เพื่อให้พัฒนาตนเองสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคเกษตร วงเงิน 258 ล้านบาท

4.มาตรการประกันภัยนาข้าววงเงินรวม 3,271.13 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินที่รัฐบาลสนับสนุน 2,071.13 และวงเงินสนับสนุนของ ธ.ก.ส. 1,200 ล้านบาท ถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลจัดให้มีการประกันภัยนาข้าวสำหรับชาวนาที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าว 1.5 ล้านไร่ โดยกำหนดอัตราการประกันภัยในอัตราราคาเบี้ยประกัน 100 บาททั่ว

ประเทศ โดยคุ้มครองภัยธรรมชาติ 7 ประเภท หากเกษตรกรได้รับผลกระทบจะได้รับเงินชดเชยในอัตรา 1,111 บาทต่อไร่

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม. ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/2560 วงเงินรวม 45,589.38 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปีการผลิตที่ผ่านมาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยหลังจากนี้มาตรการในการดูแลเกษตรกรในส่วนที่เป็นชาวนาคงไม่มีออกมาเพิ่มเติมอีก เพราะขณะนี้รัฐบาลทำครบในทุกส่วนแล้ว ทั้งการดูแลปัจจัยการผลิต การดูแลเรื่องตลาด การค้า ส่วนที่จะเพิ่มเติมสำหรับเกษตรกรก็จะเป็นเรื่องการดูแลผู้ที่ปลูกพืชผลชนิดอื่น

“คาดว่าเม็ดเงินจะลงสู่ระบบเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าจะต้องดูแลเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศที่มี 30-40 ล้านคน โดยธ.ก.ส.จะต้องรับหน้าที่ตรงนี้ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้นโยบายกับธ.ก.ส.ไปแล้ว หลังจากนั้นก็จะจะมีมาตรการในเรื่องของการดูแลเกษตรกรที่ปลูกพืชผลชนิดอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบต่อไป” นายอภิศักดิ์กล่าว

ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ต้นทุนในการทำนาของเกษตรกรในขณะนี้อยู่ที่ประมาณไร่ละ 4,000 บาท ซึ่งการจัดสรรวงเงินให้ชาวนาในการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตและการประกันภัยพืชผล 1,111 บาทต่อไร่ ทำให้รัฐช่วยแบ่งความเสี่ยงให้เกษตรกรได้ประมาณ 2,000 บาทต่อไร่ ส่วนพืชอื่น ๆ ถือว่าค่อยเป็นค่อยไปโดยจะขยายการประกันภัยไปยังพืชอื่น ๆ ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา โดยจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมทั้งให้ความรู้ควบคู่กับเกษตรกรเพื่อให้เห็นความจำเป็นของการประกันภัยพืชผลมากที่สุด



พัฒนาเกษตร : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 และเกษตรกรแปลง GAP แปลงเกษตรอินทรีย์ และผู้ประกอบการโรงงาน
ดีเด่น ในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 กรมวิชาการเกษตร ที่จ.ชลบุรี วานนี้ (22 มิ.ย.)

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ 23 มิ.ย. 59 น. 7

ราคายาง

ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559
 กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	57.20	56.95	57.40	57.15
ชั้น 2	56.60	56.35	56.80	56.55
ชั้น 3	56.05	55.80	56.25	56.00
ชั้น 4	55.75	55.50	55.95	55.70
ชั้น 5	55.30	55.05	55.50	55.25

ยางแท่ง

STR5L	57.00	56.75	57.20	56.95
STR20	45.70	45.45	45.90	45.65
น้ำยางชั้น 60% (Concentrated Latex 60%)	37.75	37.50	37.95	37.70

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง

สศก.เผยดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนพ.ค.ปรับตัวสูงขึ้น 2.57% คาดเดือน มิ.ย. ราคาใกล้เคียงกัน

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เพิ่มขึ้น 2.57% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา สับปะรดโรงงาน สุก ร และไข่ไก่ โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ยางพารา ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามการปรับตัวของราคาน้ำมันและราคาตลาดล่วงหน้า TOCOM สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศ สุก ร และไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเพราะความต้องการในช่วงเปิดเทอม สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ลองกอง เงาะ และมังคุด ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา

เมื่อเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ภาพรวมสูงขึ้น 6.35% สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา ทุเรียน และปาล์มน้ำมัน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้ผลผลิตออก

สู่ตลาดลดลง ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มังคุด ราคาลดลงจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งปีที่ผ่านมามังคุดรุ่นแรกแตกใบอ่อน เนื่องจากมีฝนตกในช่วงที่มังคุดกำลังแทงช่อดอก ทั้งนี้ คาดว่าเดือนมิถุนายน 2559 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 17.05% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน สับปะรดโรงงาน ลองกอง เงาะ มังคุด ลิ้นจี่ ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพียง 0.28% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ลองกอง และมังคุด สำหรับสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา ทุเรียน สับปะรดโรงงาน เงาะ และลิ้นจี่ ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายนนี้คาดว่าดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนนี้ ได้แก่ สับปะรดโรงงาน มังคุด และเงาะ.

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 21 มิ.ย. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 53.89 บาท ปรับลดลง 9 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 53.19 บาท ปรับลดลง 9 สตางค์ ยางท้องถื่น กิโลกรัมละ 49.45 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 45 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 56.09 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.20 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 54.11 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 53.05 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 52.55 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 44.07 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 67 สตางค์ สถานการณ์ราคาขายประจำวัน มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 102,320 กิโลกรัม ราคาน้ำยางสด กิโลกรัมละ 47.30 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 30 สตางค์

ราคาขยตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 55.60 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 21 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 57.31 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 27 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 55.31 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 37 สตางค์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2559

ข้าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2559

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,350 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 12,000 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.00 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.80 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 6.00 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 53.99 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 21 มิถุนายน ที่ราคา 53.89 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13.50 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 21 มิถุนายน ที่ราคา 13.40 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด A

ลิ่งคุณหม่อม เนินสูง จ.จันทบุรี 80.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

ตลาดผลไม้ ตรอกนอง จ.จันทบุรี -

เงาะโรงเรียน

ตลาดผลไม้แสนตู่ จ.ตราด -

ลองกองเบอร์หนึ่ง

ตลาดผลไม้แสนตู่ จ.ตราด -

ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย เกรด A

จตุรชัย อ.ก้านสน จ.เชียงใหม่ -

สุกร

สุตใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 74.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 35.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 320.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 190.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--

ราคาตลาดยาง TOCOM: สัญญาส่งมอบเดือน พ.ย.2559 ปิดบวกขึ้นแตะ 155.7 เยน
ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 22 มิถุนายน 2559 16:17:25 น.
ตลาดยางโตเกียวประจำวันี่ 22 มิ.ย.2559 มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 3,009 สัญญา
โดยสัญญาส่งมอบเดือนพ.ย.2559 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 153.2-155.8 เยน ปิดตลาดที่ 155.7
เยน
เพิ่มขึ้น 1.9 เยน

เดือน ปิดวันก่อน เปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด เปลี่ยนแปลง ปริมาณซื้อขาย

มิ.ย.2559	160.0	160.1	160.1	158.0	159.0	-1.0	10
ก.ค.2559	156.6	157.9	158.0	156.0	157.3	+0.7	82
ส.ค.2559	152.9	154.3	155.3	153.1	155.3	+2.4	44
ก.ย.2559	151.8	153.0	154.4	152.3	154.3	+2.5	206
ต.ค.2559	153.4	154.1	155.3	153.4	155.2	+1.8	99
พ.ย.2559	153.8	154.0	155.8	153.2	155.7	+1.9	2,568
รวม	3,009						

หมายเหตุ:

- (1) หน่วยของราคา = เยน/กก.
- (2) ปริมาณการซื้อขาย 1 หน่วย = 10,000 กิโลกรัม

--อินโฟเควสท์ แพลและเรียบเรียงโดย จงดี อำนวยคุณจร/สุนิตา โทร.02-2535000 ต่อ 315 อีเมล:
sunita@infoquest.co.th--

ภาวะยาง AFET: RSS3 วันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย สัญญาคงค้าง 45 สัญญาไม่เปลี่ยนแปลง
ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 22 มิถุนายน 2559 16:54:11 น.
รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดตลาดวันนี้ ไม่มีปริมาณการซื้อขาย

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 45 สัญญา
ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

JUL 16 55.45 - 0

AUG 16 53.05 - 0

SEP 16 52.65 - 0

รวม 0

--อินโฟเควสท์ โดย นิตารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล:
rachada@infoquest.co.th--